



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๖๘๕

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๓๐ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ ๒ คืบหน้า ๗๐% คาดแล้วเสร็จเปิดใช้คริสต์มาสนี้	dailynews matichon mgronline nationtv plewseengern js๑๐๐ tnnthailand posttoday thailandplus siamrath bangkokbiznews thejournalistclub khaob๒๕h thansettakij thaipost posttoday m๒fnews amarintv theroom๔๔channel fm๔๑bkk innnews sanook nationthailand	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ช่วงที่ ๒) จากถนนสาทร - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๗ ว่า โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นหนึ่งใน ๕ โครงการนำร่อง ตามแนวคิด “พื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต (Regenerative Bangkok)” มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์-แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น ๕ ช่วง ปัจจุบันโครงการช่วงที่ ๒ จากถนนสาทร-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีความคืบหน้าร้อยละ ๗๐ แบ่งการก่อสร้างเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ ลานกิจกรรม งานทราลัยแล้วเสร็จ งานปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้พุ่มน้ำนานาชาติ คาดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ คาดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ งานติดตั้ง ๓ D Printing ผนังน้ำตกแล้วเสร็จ งานระบบน้ำล้น (Fog) คาดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ โซนที่ ๒ sky walk งานปูหินแกรนิตพื้นทางเดิน คาดแล้วเสร็จ ๒๑ ธ.ค.๖๔ งานติดตั้งราวกันตกทางเดิน เริ่มดำเนินการวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ งานปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ (ปลูกหญ้า) และโซนที่ ๓ เชื่อมต่อ BRT งานเทคอนกรีตพื้นทางเดิน คาดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ในระยะยาว	<b>ด้านบวก</b> - ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๕ โครงการนำร่อง ตามแนวคิด “พื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต (Regenerative Bangkok)” ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรีและช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ในระยะยาว	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ตามแนวคิด “พื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. ปรับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19 ในช่วง	thestandard topicza liff.line.me thaijobsgov thebangkokinsight siamrath matichon komchadluek innnews thansettakij dailynews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยมีมติปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง “เทศกาลปีใหม่” ตามที่ ศบค. กำหนด ดังนี้ การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔ ถึงวันที่ ๑ ม.ค.๖๕ ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดีสามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔ จนถึง เวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่	<b>ด้านบวก</b> - กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕	- สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เทศกาลปีใหม่	matichon pptvhd๓๖ khaosod naewna bangkokbiznews banmuang springnews ch๗ js๑๐๐ siamrath	๑ ม.ค.๖๕ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid ๒ Plus (TSC ๒+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม ส่วนการจัดงานปีใหม่และงาน Count Down อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตัวล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ walk in ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ผู้จัดงานต้องประสานสำนักอนามัย ร่วมวางมาตรการป้องกันฯ และผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๓๐๐ คน ให้ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19		กทม.กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕
๓	กทม. ให้บริการ ๔ กลุ่มเสี่ยง ตรวจ ATK ฟรี แบบ Drive Thru สายใต้ใหม่-โรงพยาบาล ในสังกัด ๑๑ แห่ง	มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า posttoday nationtv bangkokbiznews thailandplus js๑๐๐ komchadluek matichon thairath liff.line.me	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru จากทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องลงจากพาหนะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน จนถึงวันที่ ๑ เม.ย.๖๕ นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจ ATK ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทั้ง ๒ แบบตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามที่ สปสช.กำหนด ได้แก่ (๑) ผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน (ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙) (๒) ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก) (๓) ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ (๔) ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน โดยทั้ง ๔ กลุ่มเสี่ยงที่ประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ ATK กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านเข้าระบบ BKKCOVID19 และลงทะเบียนจองคิว	<u>ด้านบวก</u> - อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru และในโรงพยาบาลสังกัด กทม.	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน และการให้บริการตรวจ ATK ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งช่องทางการลงทะเบียนขอเข้ารับบริการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ล่วงหน้าได้ที่สายด่วน ศูนย์ BFC ทั้ง ๑๑ แห่ง</p>		
๔	<p>กทม.เตือน กลุ่มเปราะบาง งดออกจากบ้าน ช่วงค่าฝุ่น PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน</p>	<p>matchon innews</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ค่าฝุ่น PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน ในส่วนของโรงเรียนสังกัด กทม. สำนักการศึกษาได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ โดยให้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทในห้วงเวลาที่สถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาในสังกัด กทม. รวมถึงเตรียมความพร้อมจัดพื้นที่ปลอดภัย หรือห้องปลอดฝุ่น ในสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง อาทิ ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียน หรือชุมชน</p> <p>- สำนักการแพทย์ได้จัดเตรียมมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ดูแล และ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM ๒.๕ โดยจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ เตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน หากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกิน ๗๕ มคก./ลบ.ม. และสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นสูง (สีแดง) หรือลดระยะเวลาออกนอกอาคารให้น้อยที่สุด หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่นๆ ควรรีบไปพบแพทย์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - มาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนกรณีพบค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ทันที หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร HOTLINE ๑๖๔๖ สายด่วนสุขภาพ สำนักงานแพทย์ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง		
๕	กทม.มอบทุน ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับ ผลกระทบจาก โควิด-19 กลุ่มเขต กรุงธนใต้	thailandplus mgronline dailynews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ใน พื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน ๗ เขต รวม ๑๕๓ คน บริเวณศูนย์การค้า เดอะไอร์แลนด์ พระราม ๒ เขตบางขุนเทียนว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน กทม.จึงผลักดันให้มีการ แก้ไขระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	<u>ด้านบวก</u> - ให้ ความ ช่วย เหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๖	กทม. เตรียมเพิ่มจุด ให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ผ่าน แอปพลิเคชัน “QueQ”	มติชน mgronline posttoday khaosod matichon thailandplus innnews today.line.me thebangkokinsight tnnthailand dailynews komchadluek khaol๒๔h js๑๐๐	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมเพิ่มจุด ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ กทม.ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุก สัญชาติ ประกอบด้วย เข็มที่ ๑ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว ๑ เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนด ของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ ๓ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ครบ ๒ เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ โควิด-19 และรักษาหายแล้ว ๓ เดือนขึ้นไป โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน ของ กทม. ผ่านระบบ QueQ สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน ดังนี้ (๑) ศูนย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง (๒) โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง ๑๑ แห่ง และ (๓) ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ๖ แห่ง รวม ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมใน โรงพยาบาลสังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เช่น	<u>ด้านบวก</u> - อำนวยความสะดวกในการ เข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 แก่ ประชาชน ใน พื้นที่ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ”	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” และความคืบหน้า การเตรียมเพิ่มจุดให้บริการ ในโรงพยาบาลเอกชนและ หน่วยงานภาคเอกชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			Thai PBS เป็นต้น โดยใช้ระบบการจอร์รับวัคซีนจากส่วนกลางของ กทม. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด		
๗	กทม.เร่งรัด กปน. รื้อถอน น้ำประปาดื่ม ได้ ๔๐๐ จุด	แนวหน้า ข่าวสด naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวว่า สำนักงานจรรยาจรและขนส่ง (สจส.) รายงานความคืบหน้าโครงการรื้อถอนแทนน้ำประปาดื่มได้ ๔๐๐ จุด ของการประสานครหลวง (กปน.) ว่า หลังจาก กปน.ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการติดตั้งแทนน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแลรักษา ประกอบกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งยังกีดขวางทางเท้าและทัศนียภาพของเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สจส.จึงได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบยกเลิกการสนับสนุนโครงการติดตั้งแทนน้ำประปาดื่มได้ ๔๐๐ จุด และมีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยขอให้ กปน. รื้อถอนแทนน้ำประปาดื่มได้และอุปกรณ์ประกอบตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ และจัดซ่อมพื้นที่ทางเท้ากลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๓๐ วัน ซึ่ง กปน. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หาก กปน.ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กทม.จะเป็นผู้ดำเนินการโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก กปน.ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัด กปน. รื้อถอนแทนน้ำประปาดื่มได้ ๔๐๐ จุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางทางเท้า	- สำนักงานจรรยาจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานการประสานครหลวงเร่งรัดดำเนินการรื้อถอนแทนน้ำประปาดื่มได้ ๔๐๐ จุด
๘	กทม.พร้อมรับมือเทศกาลปีใหม่ ๖๕ มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19	innnews	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ว่า การดำเนินการของ กทม.ยังคงเป็นไปตามที่รัฐบาลออกประกาศและข้อกำหนด สำหรับร้านอาหารที่จำหน่ายและให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะผ่อนปรนให้คืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔ สามารถดื่มได้จนถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑ ม.ค.๖๕ เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดงาน Count Down ปีใหม่ ๒๕๖๕ กทม.อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งและผู้ร่วมงานต้องจองล่วงหน้าเป็นก่อนเข้างานตามระบบคิว ไม่มีการ walk in ใดๆก็ตาม ไม่กังวลกับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากยังคงมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานสำนักงานเขตร่วม	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๕ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	- สำนักงานมัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			วางมาตรการป้องกัน		
๙	กทม. ขวณล่องเรือคลองบางกอกใหญ่ ไหว้พระ ๙ วัด	เดลินิวส์ dailynews mgronline thailandplus innnews	- นายเฉลิมพล โชตินุชิต รม.กทม. กล่าวหลังร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถี ภาษีเจริญรักษ์ถิ่น” ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด ผ่านเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำว่า กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด เป็นการย้อนรอยเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกใหญ่) ประกอบด้วย วัดนางชี วัดนาคปรก วัดอัปสรสวรรค์ วัดขุนจันทร์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดอินทาราม วรวิหาร วัดประดู่ฉิมพลี วัดคูหาสวรรค์ และวัดกำแพงบางจาก ทั้งนี้ กทม. ได้พัฒนาและส่งเสริมให้เส้นทางคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจใช้คลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางสัญจรและเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือเพิ่มขึ้น โดยตลอดเส้นทางจะมีวัดหลายแห่งให้ประชาชนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมความสวยงาม รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละวัด จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยว	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางสัญจรท่องเที่ยวทางเรือในคลองบางกอกใหญ่	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ในเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
๑๐	กทม.รับมอบ “สวนเบญจกิติ” จากกรมธนารักษ์ และกองทัพบกพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้บริการ	มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ thaiptost chomplus thestandard mgronline thailandplus dailynews businessstoday komchadluek	- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์ กับ กทม.ซึ่งกองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการดำเนินการ พร้อมแนะนำให้ศึกษารูปแบบการจัดตั้งสวนของต่างประเทศ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในสวนเบญจกิติ เพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น รวมทั้งเด็กและเยาวชนจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาระบบนิเวศและธรรมชาติ และแนะนำให้ปลูกต้นไม้ทองกวาวและจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้มีประสิทธิภาพทั้งการสร้างออกซิเจน ลดอุณหภูมิ และฟอกอากาศ - สำหรับการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” มีเนื้อที่รวมประมาณ ๔๕๐ ไร่ โดยกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างและการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง ออกแบบสวนสาธารณะ เป็น ๒ ส่วน คือ สวนน้ำ เนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ประมาณ ๓๒๐ ไร่ ที่ผ่านมาในปี ๒๕๔๗ กรมธนารักษ์ ได้จัดสร้างสวนน้ำ “เบญจกิติ” และในปี ๒๕๕๙ ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่ ๑	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสวนเบญจกิติ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบำรุงรักษาและบริหารจัดการสวนเบญจกิติ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เนื้อที่ประมาณ ๖๑ ไร่ และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ กทม.เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้ว</p> <p>- การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ได้แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ พื้นที่ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ปัจจุบันกองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดให้จัดงานส่งมอบ-รับมอบสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ ๒-๓ บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์และ กทม.สำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารกีฬา และส่วนงานสวนที่เหลือมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เม.ย.๖๕ เพื่อให้มีช่วงเวลาเตรียมจัดงานเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๕ และจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์